



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ สป. กลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๙๓๕๓, มท. ๕๐๖๔๘  
ที่ มท ๐๒๐๒.๔/ว ๑๐๕ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการพิจารณากลับกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลับกรอง  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ  
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ส่วนกลาง)

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศ เรื่อง การกำหนดจำนวนคนที่จะให้  
ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลับกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง  
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗  
และคณะกรรมการกลับกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลับกรองเพื่อแต่งตั้ง  
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์  
และวิธีการพิจารณากลับกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลับกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ  
ระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศ เรื่อง การรับสมัครข้าราชการ  
พลเรือนสามัญเข้ารับการพิจารณากลับกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลับกรองเพื่อแต่งตั้ง  
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัด  
กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ รายละเอียดสามารถสืบค้นได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่  
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย <http://www.personnel.moi.go.th> หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ จึงขอให้แจ้ง  
ข้าราชการในสังกัดทราบประกาศดังกล่าว หากมีข้าราชการรายใดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศ  
และประสงค์จะสมัครเข้ารับการพิจารณากลับกรองฯ ให้หน่วยงานรวบรวมเอกสารตามที่กำหนดไว้ในประกาศข้างต้น  
แล้วจัดส่งถึงกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตามระยะเวลาที่กำหนดในวันและเวลาราชการ  
ทั้งนี้ หากไม่มีข้าราชการในสังกัดประสงค์จะสมัครเข้ารับการพิจารณากลับกรองฯ ขอให้แจ้งกองการเจ้าหน้าที่  
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทราบ ตามแบบรายงานบัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการกลับกรองฯ  
(สามารถดาวน์โหลดแบบรายงานฯ ตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้) ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๒๒๓ ๙๓๕๓  
ภายในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายดำรงศักดิ์ ยอดทองดี)  
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สป.



แบบรายงานบัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับ  
การกลับกรองฯ

